

แรงบันดาลใจในการตั้งพรรคพลังงานไทย

จากตัวอย่างวีระบุรุษ ประธานาธิบดี อีโว โมราเลส ประธานาธิบดี คนจริงของแผ่นดิน โบลีเวียเป็นประเทศยากจนประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลประชาชนเต็มไปด้วยความยากจน ทุกอย่างถูกขายสัมปทานให้ต่างชาติไม่ว่าแม้แต่แม่น้ำลำคลอง คนโบลีเวียแทบจะไม่มีสิทธิ์จะใช้ ต้องขออนุญาตจากเจ้าของสัมปทานที่เป็นต่างชาติเสียก่อน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 หลังจากที่อีโว โมราเลส ชนพื้นเมืองได้รับการเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายเพียง 5 เดือน โมราเลสได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดถึง เขาใช้กำลังทหารเข้ายึดบ่อน้ำมันทั่วประเทศจากผู้ที่ได้รับสัมปทานจากทั้งหมด 56 บ่อทั่วประเทศ ให้ยุติการขุดเจาะน้ำมันทันทียึดทั้งหมด โดยที่ไม่สนใจสัญญาที่ได้ทำกับบริษัทน้ำมันเหล่านั้น ยึดบ่อน้ำมันทุกบ่อให้กลายเป็นของแผ่นดินทันที และให้เวลาบริษัทน้ำมันเหล่านั้น 180 วัน ให้มาทำสัญญาใหม่กับโบลีเวียใหม่โดยโมราเลส ถือว่าสัญญาที่เคยทำไว้กับเผด็จการคนเก่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และมีความไม่โปร่งใสในการรายงาน ปริมาณปิโตรเลียม (น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ) และการให้ผลประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่ได้รับค่าสัมปทานน้ำมัน โบลีเวียเสียเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นอย่างมาก (คล้ายๆประเทศไทยเรา)

การกระทำของโมราเลส สร้างความโกรธแค้นให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก สหรัฐเป็นประเทศที่เข้าไปรับสัมปทานจากโบลีเวียมากที่สุด (อันนี้ก็คล้ายประเทศไทยเหมือนกัน) โมราเลส ประกาศ พร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของคนโบลีเวียไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามกองทัพโบลีเวียก็ขอต่อสู้เพื่อประชาชนของโบลีเวียอย่างสุดชีวิต ผลที่ตามมาคือบริษัทน้ำมันสัญชาติอเมริกันต่างยอมตามข้อเรียกร้องของโมราเลส และทำสัญญาใหม่ ให้โบลีเวีย **ซึ่งผลในการกระทำของโมราเลสครั้งนี้ทำให้โบลีเวียได้รับค่าสัมปทานมากขึ้นกว่าเดิม 20 เท่า** โอกาสของประเทศโบลีเวียที่จะหลุดจากการเป็นหนี้และกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจน้ำมัน มองเห็นอย่างสดใส

“โบลีเวียโมเดล” ...คือสิ่งที่สังคมรอคอย/บรรจง นะเส

<http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9550000059303>

รัฐบาลไทยเคยใช้ “บางระกำโมเดล” และที่หิวหว่าไปเมื่อเร็วๆ นี้ก็คือ การปราบปรามยาเสพติด

คิดโดยการค้นคว้าภายใต้ชื่อ “นครศรีธรรมราชโมเดล” และทุกโมเดลก็จะหายไปตามกาลเวลาและ
สลายลม อยากถามว่ากล้าไหมที่จะแก้ปัญหาใหญ่ของชาติสักเรื่อง นั่นก็คือ “โบลีเวียโมเดล”

โบลีเวียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้ ขนาดของประเทศ
ใกล้เคียงคือบราซิล อาร์เจนตินา มีประชากร 8,857,870 คน เป็นประเทศที่ยากจนเป็นอันดับ 3
หากนับรวมทั้งภาคพื้นอเมริกา รายได้ประชากรต่อหัว คือ 900 ดอลลาร์ (ราว 36,000 บาทต่อปี)
นอกจากนั้น ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ด้วยรายได้ไม่ถึง 1 ดอลลาร์ (ราว 30 บาท) ต่อวันเท่านั้น ทั้งๆ ที่
มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายจึงถูกเรียกว่า เป็นประเทศที่เปรียบเสมือน “ลาที่นั้งอยู่บนเหมืองทอง”
(ประเทศไทยเราก็ไม่ต่างกับ “ควายที่นั้งทับกระสอบเพชร” ยิ่งงยิ่งงั้น)

โบลีเวียมีก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับ 33 ของโลก (ประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติมากติดอันดับที่ 24
ของโลก) โบลีเวียเพิ่งเริ่มสำรวจแหล่งพลังงานเมื่อไม่นานมานี้ พบว่า มีแหล่งก๊าซธรรมชาติ อยู่มาก
ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในอเมริกาใต้ แต่ทั้งแหล่งก๊าซและน้ำมันล้วนตกอยู่ในมือของต่างชาติ ที่รัฐบาล
ก่อนหน้านั้น ได้ให้สัมปทานผูกขาดประเคนให้แก่บริษัทต่างชาติไม่แตกต่างกับประเทศไทย

ประธานาธิบดีโบลีเวีย เอโบ โมราเลส หลังได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง ได้เดินหน้าออก
กฤษฎีกาโอนอุตสาหกรรม น้ำมัน และก๊าซในประเทศ ให้กลายเป็นสมบัติของชาติ และออกคำสั่ง
ให้ทหารเข้าควบคุม บ่อน้ำมันและก๊าซจำนวน 56 แห่ง พร้อมขับไล่บริษัทน้ำมันต่างชาติออกนอก
ประเทศ หากไม่ยอมรับสภาพการถือครองของรัฐ บรรดาผู้บัญชาการทหารระดับสูงของโบลีเวีย ได้
ประกาศเข้ายึดครองบ่อน้ำมันและบ่อก๊าซ หลังจากทีประธานาธิบดีโมราเลสลงนามมีคำสั่งอย่างเป็นทางการ
โดยทันที

ข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโบลีเวีย เอโบ โมราเลส ก็คือ บรรดาบริษัทน้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติทั้งหมดในโบลีเวีย ต้องมาทำข้อตกลงคืนผลประโยชน์ส่วนใหญ่ให้รัฐตาม คำสั่งของ
รัฐบาลโบลีเวีย และต้องยอมแบ่งกำไร 82% ให้แก่รัฐบาล เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดำเนินธุรกิจ
ในโบลีเวียต่อไป (แต่ประเทศไทย เราได้รับ ค่าสัมปทาน จากบริษัทขุดเจาะ น้ำมัน/ก๊าซ ในประเทศของ
เราเพียง 5-15% เท่านั้น ในขณะที่ประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติติดอันดับที่ 24 ของโลก สภาพ
ความยากจน จากต้นทุนค่าครองชีพที่สูงลิ่ว ราคา น้ำมัน ก๊าซ แพงกว่าประเทศที่ไม่มีพลังงานเสียอีก
“โบลีเวียโมเดล” จึงเป็นทางออกที่คนไทยรอคอย.

วันเดียวกัน ประธานาธิบดีโมราเลส กล่าวว่า การยึดคืนบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นก้าวแรกในการยึดคืนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดจากบริษัทต่างชาติ โมราเลส ประกาศว่า **"ต่อไปโบลิเวียจะไม่ใช่ประเทศผู้ขอทานอีกต่อไป และทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดจะต้องตกเป็นของประชาชนโบลิเวียต่อไป"** (เอพี) วันเดียวกัน ประธานาธิบดีโมราเลส กล่าวว่า การยึดคืนบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นก้าวแรกในการยึดคืนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดจากบริษัทต่างชาติ โมราเลสประกาศว่า "ต่อไปโบลิเวียจะไม่ใช่ประเทศผู้ขอทานอีกต่อไป และทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดจะต้องตกเป็นของประชาชน โบลิเวียต่อไป" (เอพี)

ก่อนเข้าสู่อำนาจทางการเมือง ของโมราเลส

<http://www.psevikul.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538972083&Ntype=5>

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโบลิเวีย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา เป็นไปตามที่ คนทั่วไปคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า นั่นคือ อีโว โมราเลส สามารถรักษา ตำแหน่งประธานาธิบดีไว้ได้อย่างง่ายดาย

โมราเลสเป็นคนพื้นเมืองเผ่าหนึ่งของโบลิเวีย เกิดเมื่อปี 1959 ในครอบครัวชาวไร่ โคคาซึ่งมีฐานะยากจน และเรียนไม่จบชั้นมัธยม อาชีพเกษตรกร เขาเข้าร่วมกับสหภาพชาวไร่โคคา และเป็นตัวตั้งตัวตีในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม ในกรณีที่ชาวไร่โคคาคนหนึ่งถูกทำร้ายและเผา ทั้งเป็นโดยทหารที่เมามาย

ในปี 1985 โมราเลสได้รับเลือกเป็นเลขานุการสหภาพชาวไร่โคคา ในช่วงเวลานั้นรัฐบาลโบลิเวีย ได้รับแรงกดดันจากสหรัฐฯ ให้ดำเนินการควบคุมการปลูกโคคาในโบลิเวีย เนื่องจากถูกใส่ข้อมูลว่าเป็นส่วนของ โคเคน (ยาเสพติด) โมราเลสได้ต่อต้านนโยบายของรัฐบาล ทำให้ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกจำคุก ในปี 1989

โมราเลสนำชาวไร่โคคาเดินทางจากโคคาบัมบามายังกรุงลาปาซ เป็นระยะทางกว่า 600 กิโลเมตรเพื่อประท้วงรัฐบาล ตลอดระยะทางขบวนประท้วงได้รับการต่อต้านจากฝ่ายรัฐบาล และกำลังใจอย่างล้นหลามจากประชาชนจนทำให้รัฐบาลต้องยินยอมเจรจากับชาวไร่แต่ภายหลังจากที่ผู้ประท้วงเดินทางกลับ รัฐบาลก็ส่งกำลังเข้าทำลายไร่โคคาและลอบสังหารผู้นำชาวไร่

อีโว โมราเลส เข้าสู่การเมืองในปี 1995 จากการรวมกลุ่มของเกษตรกร และชาวพื้นเมือง ในชื่อสภา

สิทธิสภาพของสามัญชนและเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสิทธิสภาพของสามัญชน แต่เมื่อศาลเลือกตั้งไม่อนุญาตให้ตั้งพรรคการเมืองในชื่อดังกล่าว เขาจึงตั้งพรรคสหพันธ์ฝ่ายซ้าย ซึ่งเป็นการรวมฝ่ายซ้ายต่าง ๆ ของโบลิเวียเข้าด้วยกัน โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์โบลิเวียเป็นแกนนำ และในการเลือกตั้ง ปี 1997 โมราเลส ก็เป็น 1 ใน 4 ของผู้สมัครจากพรรคสหพันธ์ฝ่ายซ้ายที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่สภา

อย่างไรก็ตามศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาไม่รับรองสถานภาพของพรรคการเมืองเพื่อสิทธิสภาพของสามัญชน (ซึ่งเป็นภาคีของพรรคสหพันธ์ฝ่ายซ้าย) ทำให้ โมราเลส ต้องหันไปจับมือกับ พรรคสังคมนิยม เกิดเป็นพรรคขบวนการวิถีสู่สังคมนิยม ขึ้นมาแทนในฐานะสมาชิกสภา โมราเลสได้ต่อสู้เพื่อชาวไร่โคคาและปกป้องชาวไร่โคคาอย่างเต็มที่

ในปี 2002 โมราเลส ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ท่ามกลางเสียงตะโกนจากผู้สนับสนุนเขาว่า “โคคาจงเจริญ” และ “โค่นล้มอเมริกา” ขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมรับไม่ได้กับการที่จะมีประธานาธิบดี เป็นชนเผ่าพื้นเมือง ไร่การศึกษา

ในปี 2005 ประธานาธิบดีคาร์ลอส เมซา ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง และ โมราเลสลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคราวนี้ชัยชนะเป็นของเขา สิ่งแรกที่โมราเลสทำเมื่ออยู่ในฐานะผู้นำของประเทศ คือการลดเงินเดือนตัวเองลง 57 เปอร์เซ็นต์ และยังคงพำนักอยู่ในแฟลตแห่งเดิมร่วมกับเพื่อน ๆ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบพื้นเมืองโดยไม่สนใจต่อระเบียบ พิธีหรือธรรมเนียมปฏิบัติสากล และซักรีดตัวเอง โมราเลสชื่นชมเซ เกวารา

โมราเลสได้ชื่อว่า เป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้นำสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตประธานาธิบดีบุช

ลงพิมพ์ในนสพ. **คม ชัด ลึก** วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

อ้างอิง <http://www.youtube.com/watch?v=pOGHaeqxiBw>

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=478795558839832&set=a.244821818903875.70447.100001281772473&type=1&permPage=1> โบลิเวีย

<http://www.psevikul.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538972083&Ntype=5>

<http://www.psevikul.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538972083&Ntype=5>

จากการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมของภาคประชาชน โดย อีโว โมราเลส ทำให้เพื่อนคนไทยๆ มีแนวคิดตั้งพรรคพลังงานไทย เป้าหมาย เพื่อดำเนินนโยบายเลียนแบบคุณอีโว โมราเลส แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะสำเร็จได้เมื่อประชาชนมีความเข้าใจในเจตนา ไม่แปลเจตนาบิดเบือน การที่จะถึงเป้าหมายได้เพราะทุกคนเข้าใจเจตนา และร่วมกัน เดินหน้า ร่วมกันเอาอำนาจอธิปไตยของประชาชนมาใช้แก้ไขให้ประชาชน หากแปลเจตนาผิด บิดเบือน สุดท้ายจะไปไม่ถึงเป้าหมาย และที่เสียหายมากคือ ประชาชนและประเทศชาติ การเดินหน้าให้องค์ความรู้ให้ประชาชน ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวกัน เพื่อการขับเคลื่อน แต่จะเป็นรูปธรรมได้ยาก พรรคพลังงานไทยจึงเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นรูปธรรมที่ง่ายขึ้น

ขอจงร่วมมือกัน ร่วมกันสร้างพลังงานอำนาจของประชาชนขึ้นมา เพื่อประชาชนกันเอง ร่วมบริหาร ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์กันและกันเพื่อมวลประชาชนทั้งประเทศ จะสำเร็จหรือไม่ ก็อยู่ที่พลังกาย พลังใจ และความคิดของเราทุกคน

ด้วยความปรารถนาดี ต่อเพื่อนพี่น้องไทย

พท.พญ.กมลพรรณ ชิวพันธ์ศรี ที่ปรึกษา พรรคพลังงานไทย

9 เมษายน 2556